

TỜ TIN

TÂN ĐỊNH

Địa chỉ: 289 HAI BÀ TRUNG, P8, Q3

Email: gxtandinh289@gmail.com

website: nhathotandinh.net ●ĐT: 38.290.093

SỐ 422
NĂM VIII
Thứ bảy
30.1.2016



Bình Thản 2016

*Cha Sở, quý Cha Phó, Thầy Tôma
và Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Tân Định
kính chúc:*

- ❖ ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn
- ❖ Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc
- ❖ Cha Tổng Đại Diện
- ❖ Quý Cha Hạt trưởng
- ❖ Quý Cha và Quý Tu sĩ Nam Nữ
- ❖ Anh chị em giáo dân
- ❖ Đặc biệt: Anh chị em tôn giáo bạn và Chính quyền địa phương

*Một Mùa Xuân Tràn đầy Ôn Chúa,
An Khang, Thánh Đức
và nhiều Phúc lộc Chúa ban.*

XUÂN
MỚI
ZHAN
HÒA
TRÊN
ĐẤT
NƯỚC

TIN
MỪNG
LOAN
BÁO
ĐẸN
MUÔN
DÂN





SÔNG NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT TRONG NGÀY ĐẦU XUÂN NĂM BÌNH THÂN 2016

Thầy Tôma Aquinô BÙI BÁ TOÀN

Vào ngày Tết Âm Lịch 08.02.2016 là đúng vừa tròn hai tháng Đức Thánh Cha Phanxicô khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (ngày 08.02.2015). Biết bao ý nghĩa và bài học về Năm Thánh mà chúng ta đã học được từ Tông Chiếu, các bài giảng và chia sẻ của Đức Thánh Cha. dịp Tết cổ truyền là khoảng thời gian để tất cả chúng ta tổng kết một năm đã qua, nhìn về quá khứ với những gì còn tồn đọng, thiếu sót; đồng thời hướng nhìn về tương lai với niềm vui mới, niềm hy vọng mới.

Trong không khí ngày đầu xuân, đặc biệt trong khuôn khổ Năm Thánh Lòng Thương Xót, đây cũng dịp thuận tiện để chúng ta cùng nhìn lại và cùng đề ra các quyết tâm để sống trọn vẹn ý nghĩa trong Năm Thánh này.

1. CHUẨN BỊ VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ TÂM HỒN

Theo phong tục văn hóa của người Việt Nam, những ngày trước Tết là khoảng thời gian mọi người lo dọn dẹp, trang trí lại ngôi nhà để đón Tết. **Ngôi nhà tâm hồn của chúng ta cũng cần được “quét dọn”**. Vẫn còn nhiều thứ bề bộn trong tâm hồn chúng ta. Nhìn lại năm qua, biết bao lần chúng ta phạm tội với Chúa, làm tổn thương đến các mối tương quan trong gia đình, bạn bè, xã hội và đến anh em mình. Vẫn còn đó những mối rạn nứt dường như không thể hàn gắn được. Những vết thương sau bao năm tháng vẫn chưa lành, những nỗi buồn chia cắt vẫn còn đó. Vì sao vậy?

Căn nguyên sâu xa của hiện tượng này hệ tại ở chỗ ta chưa có sự tha thứ tận căn cho nhau. Tha thứ tận căn đôi lúc thật khó đường nào! Bởi những tổn thương cảm xúc trong tâm hồn lắm lúc

thật đau đớn và khó lành. Nó như vết thương đã kín miệng nhưng vẫn còn ruộm máu. Thế nên, ta mới cần “chuẩn bị và quét dọn” lại ngôi nhà tâm hồn. **Đức Thánh Cha Phanxicô mong mỗi tất cả chúng ta thực hiện một điều không thể thiếu trong Năm Thánh là hãy tha thứ. Đó là điều Thiên Chúa thích nhất.** Chúa muốn chúng ta biết quảng đại tha thứ và thương xót cho nhau. Hãy “quét dọn” tất cả những thứ bề bộn của ghen ghét, đố kỵ, chia rẽ, giận hờn, để ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được gọn đẹp, sạch sẽ.

Việc “quét dọn” thiêng liêng này đòi hỏi chúng ta phải biết đến với Chúa nhất là nơi Bí tích Hòa giải, để chính Chúa sẽ giúp ta dọn sạch ngôi nhà tâm hồn, chữa lành những tổn thương cảm xúc trong ta. Qua đó, ta được Ngài trao ban ân sủng và biến đổi ta trở nên dấu chỉ hữu hiệu hơn bao giờ hết về tình yêu hoà giải của Người đang hoạt động giữa đời sống chúng ta.

2. QUÀ TẾT LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Ngày Tết cũng là dịp để chúng ta trao tặng những món quà tết cho ông bà, cha mẹ, người thân. Nhưng có một món quà thật thiêng liêng, quý giá mà chúng ta cần trao ban cho nhau, đó là món quà lòng thương xót.



● *Cha Sở đang mời những người nghèo dùng bữa ăn huynh đệ - cử chỉ thực thi Lòng thương xót.*

Món quà này chính là các công việc lòng thương xót. Mùa Chay năm nay nhằm đúng vào ngày Mồng Ba Tết. Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi các tín hữu ăn chay, sám hối và thực thi bác ái. Xét trong bối cảnh của Năm Thánh, lời mời gọi ấy càng trở nên tha thiết hơn. Ngày Tết, quanh ta vẫn còn rất nhiều kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới hay những kẻ mê muội, kẻ âu lo... đang khát khao chờ đợi chúng ta trao các món quà tết lòng thương xót, có thể chỉ là một bữa ăn, một ly nước, một chiếc áo để mặc hay có thể là những lời an ủi, chia sẻ, động viên. Có rất nhiều việc thương xót tuy đơn giản nhưng đầy ý nghĩa như thế, mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện được trong dịp Tết và trong suốt Năm Thánh này. **Chẳng hạn một hy sinh nhỏ nhoi như không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, và để dành số tiền ấy để giúp đỡ cho những người nghèo khổ, kém may mắn hơn.**

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không đánh giá theo vẻ bề ngoài. Người đánh giá theo mức độ tình yêu và nỗ lực hy sinh trong các món quà mà chúng ta trao tặng cho họ. Chắc chắn, món quà thương xót tuy nhỏ nhưng với sự hy sinh và với tình yêu lớn, Thiên Chúa sẽ rất vui và yêu thích. Vì khi ta làm cho những người bé mọn nhất là chính chúng ta đã làm cho Chúa vậy. Chúng ta hãy đến và trao cho họ món quà tết là các việc thương xót, cụ thể là **Bảy món quà về thể lý (Thương xác bảy mối) và Bảy món quà về linh hồn (Thương linh hồn bảy mối)**. Dùng chân chày, hãy chọn và hãy trao tặng cho nhau món quà tết đầy ý nghĩa trong dịp đầu xuân.

3. QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐNG NĂM THÁNH

Dịp đầu năm mới cũng là dịp để chúng ta hướng nhìn về tương lai với một sự đổi mới đầy hy vọng. Sắc xuân cùng với vạn vật đều đổi mới. Con người cũng được đổi mới. **Ta cũng được đổi mới nhờ việc mở toang cánh cửa tâm hồn để Thiên Chúa đổ ngập tràn vào tâm hồn chúng ta hương xuân ngào ngạt thương xót. Ta được trở nên con người mới, với lòng hăng say nhiệt thành mới. Ta như chú ong hăng say đi “gieo vãi và hút mật lòng thương xót” nơi những bông hoa nở rộ giữa mùa xuân thương xót.**

Thế nhưng, niềm hăng say nhiệt thành ấy không dừng lại ở những ngày đầu xuân, mà cần xuyên suốt cả trong một năm. Muốn như vậy, tất cả chúng ta cần có một chương trình cụ thể để sống Năm

Thánh, cần có kế hoạch cụ thể cho việc đến với Bí tích Hòa giải, khao khát, tích cực đón nhận ơn toàn xá, kế hoạch thực hiện các công việc lòng thương xót: việc xây dựng nhà tình thương, bữa ăn người nghèo, bảo vệ sự sống...

Đó là cả một chương trình dài hạn. **Chúng ta cùng dâng lên cho Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót ngày đầu xuân cùng với tất cả lo toan, bộn bề, với cả các quyết tâm sống trong Năm Thánh.** Chắc chắn, Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng với chúng ta, trong từng công việc, kế hoạch trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.

4. KẾT LUẬN

Hình tượng con khỉ trong Năm Bính Thân tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, mau mắn. Ước gì tất cả chúng ta cũng nhanh nhẹn nhận ra nỗi đau khổ nơi người lân cận và mau mắn thực hiện các việc thương xót cho họ, nhất là cho những người nghèo khổ, bất hạnh, những người bị bỏ rơi, những người sống ngoài rìa xã hội. Họ đang chờ đợi chúng ta đến và trao ban cho họ các món quà tết lòng thương xót. **Ước mong mỗi người chúng ta sẽ là những bông hoa nở rộ ngào ngạt hương thơm thương xót giữa mùa xuân của lòng thương xót đang đến giữa đời sống Giáo Hội hôm nay.**



SÓNG LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - NĂM C

SUY NIỆM BÀI TIN MỪNG

HÃY TRỞ NÊN NGÔN SỨ CỦA CHÚA

[Lc 4, 21- 30]

LM. ĐAMINH PHẠM KHẮC DUY

Tôi vẫn thường nhắc các bạn trẻ trong lớp dự tòng rằng, khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu mang trong mình ba chức năng của Chúa Kitô: **Tur tế, Vương đế và Ngôn sứ.** Trong đó, mọi

người Kitô hữu đều có bổn phận thi hành chức năng Ngôn sứ, đó là loan báo Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, là nói Lời của Thiên Chúa cho mọi người, nhất là cho những ai chưa được biết đến Tin Mừng.

Tin Mừng Thánh Luca hôm nay tiếp nối bài Tin mừng Chúa nhật tuần trước (CN 3TN_C). Thánh sử thuật lại việc Chúa Giêsu trở về Nadarét, quê hương của Ngài. Trong hội đường chính Chúa Giêsu



cũng không tránh khỏi những đau khổ, thử thách trước những người quen thuộc nơi đây. Ngay khi được mọi người ca tụng “*mọi người tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng*

Người phán ra” (Lc 4,21), thì lập tức Chúa Giêsu đã gặp ngay thử thách. Dân chúng đòi người phải đưa ra bằng chứng về một dấu lạ. Nhưng Chúa Giêsu không muốn cho họ một dấu lạ, một phép lạ nào cả, để họ khỏi lầm tưởng về sứ mạng của Ngài. Sứ mạng của Chúa Giêsu không bị hạn hẹp trong phạm vi gia đình quê quán, không chỉ dành riêng cho dân Do-thái mà là ân sủng dành cho hết mọi người. Phản ứng của những người đồng hương của Ngài là rất dễ hiểu, lòng tự ái bị tổn thương. Cũng chính từ lòng tự ái này đã làm có cho họ xúc phạm đến Thiên Chúa khi họ đồng loạt đứng dậy, tống xuất Ngài ra khỏi thành và muốn kéo Ngài lên tận đỉnh núi để xô Ngài xuống vực cho chết đi. Nhưng cái hay mà Thánh Luca cho thấy Chúa đã nhẹ nhàng đi qua mặt họ để tiếp tục cuộc hành trình. Qua chi tiết này cho thấy con người xúc phạm đến Ngài, nhưng Ngài vẫn đối xử theo cách của Thiên Chúa đó là nhẹ nhàng và tha thứ.

Con đường loan báo Tin Mừng mà các ngôn sứ và Chúa Giêsu đã đi qua cũng chính là con đường Thiên Chúa mời gọi chúng ta bước đi với Ngài. Đó là con đường đầy khó khăn gian khổ, đòi hỏi nhiều hy sinh, mất mát... vì con đường ấy đòi buộc chúng ta không chỉ giảng bằng lời, nhưng còn bằng chính đời sống chúng ta của mình. Bước

đi trên con đường ấy, chúng ta sẽ phải chấp nhận với biết bao thử thách, không chỉ với những thế lực của nhà cầm quyền, của những kẻ chống đối... mà còn cả với những người thân cận ngay chính quê hương mình, như Chúa Giêsu đã từng trải nghiệm: **“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”** (Lc 4, 24).

Con đường loan báo Tin Mừng cũng đồng nghĩa với con đường bác ái yêu thương. Bởi loan báo Tin Mừng không gì khác hơn là mang Tình Yêu Chúa đến cho con người. Con đường ấy đòi hỏi chúng ta phải có những thái độ kiên nhẫn và bộc lộ lòng quảng đại. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không được nóng nảy, bực tức, chán nản, tuyệt vọng. Được như vậy, Tin Mừng Chúa mới có thể đi vào lòng người và trở sinh hoa trái.

Để kết thúc tôi xin gợi đến câu chuyện ngắn để chúng ta cùng tiếp tục suy nghĩ.

Có một chàng sinh viên kia, anh sống và lớn lên từ tấm bé tại vùng quê sông nước, công việc chính nơi quê anh là nghề trồng lúa, và hoa màu. Người dân quê anh cho dù có làm việc chăm chỉ cũng chỉ đủ ăn, họa chăng trúng mùa thì có dư đôi chút. Nhìn từ nỗi cơ cực của quê mình anh quyết tâm phải học giỏi, thi vào đại học để sau này tìm cách giúp bà con quê mình làm giàu trên mảnh đất này. Ước mơ ấy rồi cũng thành hiện thực, anh đậu vào trường Kỹ Thuật Nông Nghiệp sau 4 năm đại học anh tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư nông nghiệp loại giỏi. Bao công ty trên thành phố mời anh làm việc với mức lương rất cao và nhiều đãi ngộ. Nhưng anh từ chối và trở về quê giúp bà con thoát nghèo. Anh với ý tưởng biến cây lúa đơn thuần để lai tạo giống mới cải tạo lại đất và áp dụng kỹ thuật mới từ nước ngoài, để cây lúa cho năng suất cao, chất lượng ổn định. Thế nhưng ngay lần khởi nghiệp đầu tiên anh đã bị chính bà con, hàng xóm của mình phản đối vì nó trái với những kinh nghiệm từ rất lâu đời mà bà con áp dụng. Anh đã cố công giải thích và chứng minh nhưng vẫn chỉ nhận được những lời chê bai lời ong tiếng ve “Trúng mà đòi khôn hơn vịt”. Nhưng khi kết thúc mùa vụ cánh đồng mà anh đã thuê lại để canh tác với kỹ thuật mới đã không phụ anh, một cánh đồng nặng trĩu hạt lúa hứa hẹn một mùa bội thu. Khi đó cả ấp mới thức tỉnh và tìm đến anh, để xin anh chỉ lại cho mình. Khi đó Anh không giận, nhưng lại hết sức ân cần hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ để bà con cùng làm giàu trên mảnh đất của mình.

Vâng câu chuyện tuy chỉ mang tính chất kinh tế vật chất nhưng cũng cho chúng ta bao điều suy nghĩ về Lời Chúa hôm nay. Chúng ta đừng coi thường ai dù người đó thể còn rất trẻ, có thể là một cụ già hay cũng chỉ là một người Kitô hữu bình dân. Họ có là gì chẳng nữa, nhưng nhiều khi chính Chúa sẽ dùng họ làm người thầy đức tin của chúng ta thì sao, là Ngôn sứ của Chúa nhắc nhở chúng ta sao. Chúng ta hãy học sự khiêm nhường và đón nhận người khác đến với chúng ta mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa hằng ở cùng chúng con, ban sức mạnh và ân sủng của Người cho chúng con, như khi xưa Chúa đã hứa với các ngôn sứ của Ngài: *“Ta sẽ ở với người khiến chúng không làm gì được người”*, hay như Chúa đã hứa với các môn đệ: *“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”*. Để rồi chúng con can đảm, không còn sợ hãi và lo lắng mình sẽ phải nói gì, vì chính Chúa sẽ dạy chúng con nói. Amen.

FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE C
GOSPEL: LUKE 4:21-30

ACCEPTANCE AND REJECTION

THẦY TÔMA AQUINÔ BÙI BÁ TOÀN

The Gospel reading of this week begins with where we ended last week: “Today this scripture passage is fulfilled in your hearing” (Lk 4:21). We can learn from today’s Gospel that there are two attitudes on the parts of the listeners in the synagogue. At first, the people of Nazareth were amazed at the gracious words of Jesus. Yet they were still suspicious. It was incredible that such words could come from a son of a carpenter, Joseph.

Soon after their praise and acclaim, the hometown people raised the question: “Isn’t this the son of Joseph?” And they started to oppose him. Jesus then compared himself with two great prophets, noting that they served the non-Jews because their own people rejected their ministries. The first prophet was Elijah. There was a famine during the time of Elijah. God asked him to go to Zarephath in Sidon



outside of Israel to help a widow and her son. The little food she had and jug of oil did not run out although she fed Elijah (1 Kings 17). The second prophet that Jesus mentioned was Elisha. There were many lepers at the time of Elisha. But only Naaman, a pagan, came to Israel seeking healing and was cured. Elisha suggested that he bathe in the river Jordan seven times and he was cleansed (2 Kings 5).

Jesus gave the above two examples of rejected prophets to imply that he, too, was a prophet unaccepted by his own people, who would have to take his Good News to outsiders. It is necessary for us to understand this in its historical context, Luke's Gospel wanted to explain why the Good News was accepted by the Gentiles at that time, while it was refused by the Jews. Just as the people of Nazareth did not receive Jesus' teachings, so did many Israelites reject the Gospel.

It is obvious that the crowd has two clear and distinctive attitudes towards Jesus: acceptance and rejection. While initially captivated by his words, they quickly turn against him and come close to throwing him off a cliff. Why did that happen? What is the main cause of this sudden change? The key is the question among the crowd: "Isn't this the son of Joseph?" It sounds a restrictive because they knew Joseph and he was a normal ordinary man.

We also have this tendency when we categorize others. To categorize a person, it is obligatory to base your judgment on some standards or values. Rather, we are most influenced by the standard of knowing - knowing his or her origin, or family, or social position, job, race, nationality and religion. To be honest, it is unfair to categorize one by using incomplete knowing, which is really not knowing. It gives us a limited point of view, thinking and appreciation. We easily fall into the trap where we put others under the microscope to find out their smallest mistakes and zoom in on those mistakes. Eventually we share our results of knowing to others, which can lead to hate, jealousy, resentment and division.

On September 13, 2013, Pope Francis spoke about that hateful attitude to one's neighbor, about those who judge their neighbors: "When we speak badly of them with others, we are Christian murderers...If you speak ill of your brother, you kill your brother. And we, every time we do that, imitate the act of Cain, the first murderer in history." Pope Francis added that there wasn't such thing as innocent slander. "We use the tongue, which ought to praise God. To speak ill of our brother or sister, we use it to kill God, the image of God in our brother."

Today we have a clear example of Jesus who is victim of slanders. Speaking ill of our neighbors is an insulting action. To overcome it, we need to pray. We need the grace of conversion from the criminal slander to the great virtue – love. To me, we should use love as the absolute and greatest basis for categorizing our neighbors. The reason is that love includes other virtues as Paul says in today's second reading:

"Love is patient, love is kind.

It is not jealous, it is not pompous,

It is not inflated, it is not rude,

it does not seek its own interests,

it is not quick-tempered, it does not brood over injury,

it does not rejoice over wrongdoing

but rejoices with the truth.

It bears all things, believes all things,

hopes all things, endures all things".



Cánh bèo với dòng sông

LUXIA NGUYỄN THỊ TỐ TRÂM - KIM CHÂU (SN. 1998)

GIẢI BA - GIẢI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN LẦN V - 2014

*Con như một cánh lục bình,
Mẹ là sông, để dập dềnh con đi.
Sóng vỗ bão táp ngại chi?
Tay sông Mẹ đỡ con đi tới cùng.
Dòng sông về với ngàn trùng,
Đưa hồn con đến... chập chùng... Bến Xuân...*



CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2016 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ



● Đức Hồng Y Francesco Montenegro

Trong sứ điệp mùa chay, công bố hôm 26-1-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô (ĐTC) mời gọi các tín hữu chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và thực hành các công việc từ bi bác

ái, về thể lý cũng như về tinh thần.

Mùa Chay sẽ bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro, 10-2-2016 (mùng 3 Tết). Sứ điệp của ĐTC cho mùa này có chủ đề là “Ta muốn Lòng Thương xót chứ không muốn hy tế” (Mt 9,13). Những công việc từ bi bác ái trong hành trình Năm Thánh”. Sứ điệp được công bố trong cuộc họp báo tại Vatican do **ĐHY Francesco Montenegro**, TGM Agrigento, nam Italia, thành viên Hội đồng Toa Thánh Cor Unum (Đồng Tâm). Hiện diện trong dịp này cũng có hai vị Tổng thư ký và Phó tổng thư ký của Hội đồng Cor Unum.

Sau khi đề cao mẫu gương của Mẹ Maria như hình ảnh một Giáo Hội loan báo Tin Mừng và để cho mình được Tin Mừng biến đổi, ĐTC đề cao tầm quan trọng của Lòng Thương Xót trong lịch sử cứu độ: toàn thể giao ước của Thiên Chúa với loài người là một lịch sử lòng thương xót. Thiên

Chúa tín trung luôn tha thứ những bất trung và phản bội của dân Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa chiếm chỗ đứng trung tâm trong lời huấn giáo của các tông đồ. Lòng thương xót diễn tả “thái độ của Thiên Chúa đối với tội nhân, cống hiến cho họ cơ may hồi tỉnh, hoán cải và tin tưởng” (*Misericordiae vultus* 21), và qua đó tái lập quan hệ với Chúa.

Đề cập tới các công việc từ bi thương xót, ĐTC khẳng định rằng: “Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi con tim của con người và làm cho họ cảm nghiệm một tình thương trung tín, và qua đó làm cho họ cũng có khả năng thi hành lòng từ bi thương xót. Thật là một phép lạ luôn mới mẻ, sự kiện lòng thương xót của Chúa có thể chiếu tỏa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta yêu thương tha nhân và hướng dẫn những công việc mà truyền thống của Giáo Hội gọi là thương linh hồn bảy mối, thương xác bảy mối!”.

ĐTC giải thích: “Những công việc từ bi bác ái ấy nhắc nhở chúng ta rằng đức tin của chúng ta được diễn tả qua những hành vi cụ thể thường nhật, nhằm giúp đỡ tha nhân về mặt thể lý và tinh thần, và chúng ta sẽ bị phán xét về những hành vi ấy, đó là: cho kẻ đói ăn, viếng thăm, an ủi, dạy dỗ họ. Vì thế tôi cầu mong rằng trong Năm Thánh, dân Chúa suy tư về những công việc từ bi bác ái thể

lý và tinh thần. Đây sẽ là một cách thức tỉnh lương tâm chúng ta thường bị ngái ngủ trước thảm trạng nghèo đói và để ngày càng đi sâu hơn vào trọng tâm của Tin Mừng, trong đó dân nghèo là những người ưu tiên được lòng thương xót của Chúa chiếu cố” (*ibid.* 15).

Trong sứ điệp, ĐTC cũng phê bình những người không muốn nhìn nhận mình là kẻ lầm than cần lòng thương xót của Chúa. Ngài viết: “Đứng trước tình yêu mạnh mẽ như cái chết của Chúa (x. Đc 8,6), người nghèo hèn lầm than nhất chính là người không chấp nhận thực trạng của mình. Họ tưởng mình là người giàu có, nhưng trong thực tế họ là người nghèo nhất trong những người nghèo. Thực trạng họ như vậy vì họ làm nô lệ cho tội lỗi, tội thúc đẩy họ sử dụng giàu sang và quyền lực, không phải để phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, nhưng để bóp nghẹt nơi họ ý thức sâu đậm theo đó họ không là gì khác hơn là một người hành khát nghèo. Hễ họ càng có quyền bính và giàu sang, thì họ càng trở nên mù quáng gian dối. Họ đi đến độ không muốn nhìn thấy người nghèo Lazzaro ngồi ăn xin nơi cổng nhà của họ” (x. Lc 16,20-21)

Và ĐTC kết luận rằng: “Đối với tất cả mọi người, Mùa Chay trong Năm Thánh này là thời điểm thuận tiện để có thể ra khỏi tình trạng cuộc sống tha hóa của mình, nhờ lắng nghe Lời Chúa và thực hành các

công việc từ bi bác ái... Những công việc từ bi thể lý và tinh thần không bao giờ tách biệt nhau. Thực vậy, chính khi động chạm đến thân mình của Giêsu chịu đóng đinh nơi người lấm than mà tội nhân có thể nhận được hồng ân ý thức chính mình là một người hành khất nghèo hèn.”

SÁU GIÁO PHẬN CANADA ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO THẨM QUYỀN CỦA BỘ GIÁM MỤC

Chấp thuận yêu cầu của Hội đồng Giám mục Canada (CCCB), Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định rằng sáu giáo phận truyền giáo ở khu vực Bắc Canada, cho đến nay vẫn thuộc quyền cai quản của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo), sẽ chuyển sang thuộc thẩm quyền của Bộ Giám mục và ở dưới quyền tài phán của luật chung của Giáo hội. Việc chuyển giao này bắt đầu từ ngày 25 tháng Giêng 2016, Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại.

Đó là các giáo phận: Tổng giáo phận Keewatin-Le Pas cùng với hai giáo phận Churchill-Hudson Bay và Moosonee, Tổng giáo phận Grouard-McLennan cùng với hai

giáo phận Mackenzie-Fort Smith và Whitehorse.

Đức Hồng y Fernando Filoni - Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng y Marc Ouellet - Bộ trưởng Bộ Giám mục, đã thông báo cho CCCB việc chuyển giao này. Việc chuyển giao được tiến hành sau khi tham khảo sáu giáo phận liên hệ và CCCB. Trước đó Đại hội năm 2015 của CCCB đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc của các Giám mục để đẩy nhanh các đề nghị về việc hợp tác mục vụ và tài chính, để tất cả các giáo phận, cả các giáo phận theo nghi lễ Đông phương của Canada có thể đảm nhận thêm trách nhiệm trong việc trợ giúp Giáo hội tại miền Bắc.

Hoan nghênh quyết định của Tòa Thánh, Đức Giám mục Douglas Crosby, O.M.I., Giám mục giáo phận Hamilton và là Chủ tịch của CCCB, nói rằng “với việc chuyển giao các giáo phận còn lại ở miền Bắc cho luật chung của Giáo hội, sáu Giám mục của các giáo phận này, cùng với sự giúp đỡ của tất cả các Giám mục và các tín hữu Công giáo Canada, giờ đây có trách nhiệm hoàn toàn về đời sống mục vụ của giáo phận mình”.

Đức Giám mục Crosby nói rằng “quyết định ngày hôm nay là kết quả sau gần 25 năm thực hiện kế hoạch của các giáo phận ở miền Bắc, của Hội đồng Giám mục Canada, của các giáo phận ở miền Nam Canada, và của Tòa Thánh”.



Trong lời phát biểu, Đức Cha Crosby cũng bày tỏ lòng biết ơn của các Giám mục Canada đối với Dân tộc bản địa “đã chia sẻ quà tặng văn hóa và tinh thần của mình cho Giáo hội và cho toàn xã hội Canada, những cộng đồng ấy và nhiều cá nhân trong số các sắc dân bản địa Các Bộ tộc Đầu tiên (First Nations), Metis và Inuit, đang sống chúng tá lòng thương xót, chữa lành và tha thứ được Chúa kêu mời”.

Giáo hội Việt Nam, từ hai giáo

phận Tông Toà (giáo phận Đàng Trong và giáo phận Đàng Ngoài) được thiết lập năm 1659, nay đã phát triển thành 26 giáo phận. Hàng Giáo phẩm Việt Nam cũng được thành lập cách nay 56 năm; nhưng tất cả các giáo phận Việt Nam cho đến nay đều thuộc thẩm quyền Bộ Truyền giáo. Năm ngoái, Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni đã đến thăm Giáo hội Việt Nam từ ngày 19 đến 25 tháng Giêng.



Thánh Lễ tấn phong Đức Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa

Lúc 9g00 ngày 20.01.2016, tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa - Thánh lễ Tấn Phong **Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn** do **Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm** chủ tế Thánh lễ.



THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC
EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN



VÀO LÚC: 9h00 THỨ TƯ, 20 - 01 - 2016
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA BÀ RI



Hiện diện và chia sẻ niềm vui với Dân Chúa Giáo Phận Bà Rịa có **Đức Tổng Giám Mục (TGM) Leopoldo Girrelli, Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, Đức Hồng Y TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giám Mục Fx. Lê Văn Hồng** và các vị Giám mục của cả 3 Giáo Tỉnh. Ngoài ra còn có sự hiện diện rất trân quý của **Cha Jean Baptiste Etcharren** nguyên Bề Trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Paris, các cha Tổng Đại Diện các giáo phận, quý Viện Phụ, quý Cha Giám Đốc các Chứng Viện, quý Bề Trên các Hội Dòng trong nước và hải ngoại, rất đông các linh mục, các tu sĩ và giáo dân.



● **Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm** chủ phong Giám mục cho **Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn** làm Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa

Nghi thức tấn phong Giám mục được cử hành bởi vị chủ phong là **Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm**, Giám mục Giáo Phận Bà Rịa, cùng với 2 vị phụ phong là **Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên**, Giám mục Giáo Phận Cần Thơ, **Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh**, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.



THÁNH LỄ GIAO THỪA TẾT BÌNH THÂN: CHÚA NHẬT NGÀY 07/02/2016

KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 19G00.

**CHỈ CÓ MỘT THÁNH LỄ GIAO THỪA
VÀO LÚC 22G00** do Cha Sở và quý Cha

đồng tế tại Đài Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Giảng lễ: Cha Giuse Hoàng Văn Quảng – Dòng Tên

HỘI CHỢ XUÂN BÌNH THÂN 2016

HỘI CHỢ XUÂN GÂY QUỸ CHO NGƯỜI NGHÈO

Anh chị em thân mến,

Trong tinh thần phục vụ yêu thương, Giáo xứ Tân Định tổ chức hội chợ Xuân Bình Thân 2016 tại sân nhà thờ vào lúc **16g00 đến 21g00 Thứ Ba ngày 02/02/2016 (tức là 24 tháng chạp 2015)** và **Thứ Tư ngày 03/02/2016 (tức là 25 tháng chạp 2015)** nhằm mang niềm vui đến cho anh chị em nghèo trong giáo xứ chúng ta.

Đến với Hội chợ: chắc chắn anh chị em sẽ là những khách hàng của những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho dịp tết; sẽ là thực khách sành điệu của những món ăn đặc sản hương vị ngày tết; sẽ là người chinh phục những trò chơi dân gian hấp dẫn,... đặc biệt qua những lần xổ lô tô, anh chị em sẽ đưa về những món quà nhiều ý nghĩa và giá trị như ti vi, máy giặt, xe đạp, bếp ga,... cho gia đình và con cái trong dịp xuân này và sẽ trở thành niềm vui và là những câu chuyện đầu năm của gia đình anh chị em.

Trên hết, mỗi lần tham gia hội chợ bằng việc mua vé là anh chị em đóng góp cho quỹ người nghèo của giáo xứ, tạo điều kiện cho anh chị em nghèo khổ có được niềm vui trong những ngày đầu năm.

Cũng trong dịp này, giáo xứ cũng mời anh chị em trong danh sách người nghèo đến nhận quà tết của giáo xứ và phát vé miễn phí để họ cũng được niềm vui trong những ngày đầu năm.

Trân trọng thông báo và kính mời.

Ban Tổ Chức

RAO HÔN PHỐI

Anh **Gioan Baotixita Trần Kim Việt Hưng**. SN 05/10/88.

Con ông Giuse Trần Kim Thành và bà Matta Trần Thị Tâm.

Hiện ngụ tại Q6/196 Nguyễn Huệ 1. Quang Trung. Thống Nhất, Đồng Nai. Thuộc GX. Ninh Phát, GP Xuân Lộc.

Xin kết hôn với:

Chị **Lucia Đặng Thảo Phương. (Tân tông)**. SN 17/10/90.

Con ông Đặng Văn Bá và bà Nguyễn Thị Thom.

Hiện ngụ tại 256/6 Pasteur, P8, Q3. Thuộc GX Tân Định.

Xin Cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho đôi hôn phối đang chuẩn bị ký giao ước tình yêu. Nếu ai thấy có ngăn trở hôn phối, xin báo cho Cha Sở.

GIÚP GIÁO XỨ NGHÈO

Ngày Chúa Nhật 24/01/2016, giáo dân Tân Định đã quảng đại giúp đỡ cho Giáo phận Phú Cường số tiền là **181 triệu đồng** để xây dựng Cơ sở đào tạo ứng sinh Linh mục của giáo phận. Quý Cha, quý Thầy Giáo phận Phú Cường hết lòng tri ân Cha Sở và giáo dân Tân Định.



Ai dễ nhồi máu cơ tim?

BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Mặc dầu ngành y không ngừng tiến bộ nhưng nhồi máu cơ tim rõ ràng vẫn còn là cơn ác mộng của người bệnh và của cả không ít thầy thuốc. Khó không chỉ chuyện cấp cứu được tính từ phút, nhiều khi hơn nhiều là bệnh không hẳn lúc nào cũng có triệu chứng báo động đủ sớm để bệnh nhân kịp thời gỡ của thầy thuốc trước khi quá muộn. Chính vì thế nên biết ai thuộc nhóm “khách hàng thân thiết” của phòng cấp cứu. Họa vì thuyên tắc mạch vành thường không vô đơn chí. Trái lại, bệnh rõ ràng hay gỡ của các “mồi ngon” dưới đây:

- Đã bị cao huyết áp nhưng xao lãng chuyện uống thuốc

- Thường có huyết áp là đã ngon cỏ nhưng vẫn kiêng khem ác liệt vì sợ... mập
- Có thói quen ăn trưa quá nhanh và quá no
- Thường quá đói vào buổi chiều vì nhịn bữa ăn trưa
- Đổ nhiều mồ hôi trong giờ làm việc
- Mắc bệnh tiểu đường hay bệnh tuyến giáp
- Đã xác định tình trạng thiếu máu cơ tim thông qua điện tâm đồ và xét nghiệm sinh hóa nhưng không chịu điều chỉnh nếp sinh hoạt và điều trị đến nơi đến chốn
- Rối loạn kinh nguyệt với kỳ kinh có khuynh hướng kéo dài không dưới 5 ngày
- Quen dùng thuốc an thần, trấn kinh, giảm đau..., cho dù bệnh không nặng đến độ phải dùng thuốc mạnh.

Bên cạnh đó, nhồi máu cơ tim không bao giờ là chuyện nhỏ. Đối tượng có một trong các triệu chứng dưới đây nên nhanh chân gõ cửa thầy thuốc vì thà hó vẫn tốt hơn trở tay không kịp:

- Cảm giác khó chịu như nhức đầu, chóng mặt, ù tai xảy ra quá thường trong thời gian gần đây.
- Đã từng có cảm giác đau nhói ngực lan ra cánh tay trái hay tê rần vùng hàm dưới
- Cảm thấy khó chịu trong lồng ngực lúc đang uống nước đá.
- Mất bỗng tối sầm dù chỉ thoáng qua không đầy một giây trong lúc đang nắng.
- Huyết áp tăng đột ngột mỗi lần quên uống thuốc tim mạch.

Đùng quên nhồi máu cơ tim là lý do khiến bệnh tim mạch đứng đầu trên bản tỷ lệ tử vong. Đáng nói là phía sau căn bệnh này hầu như bao giờ cũng có bàn tay phá hoại ngấm ngấm của cuộc sống quá căng thẳng. Không lạ gì nếu thầy thuốc chuyên khoa tim mạch ở Hoa Kỳ, nơi chắc chắn không thiếu thuốc đặc hiệu, đang khuyên người dân phòng bệnh bằng cách tập thiền. Nếu có cách nào để dẫn truyền thần kinh của con tim đã mệt mỏi thay đổi theo nhịp sinh học nhưng đùng thái quá thì đó là một trong các biện pháp đơn giản để phòng ngừa hậu quả nghiêm trọng. Cố bác sĩ kiêm nghệ sĩ Trương Thìn có một bản nhạc với tựa đề rất hay: “Chậm lại đi em”. Đáng tiếc cho người bệnh tim cũng như cho người chưa bệnh tim vì nhiều khi chỉ cần chậm lại ít phút đã đủ để khỏi gặp thầy thuốc phòng cấp cứu. Đùng quên ngày nào cũng có đến 1440 phút! Đó là chưa kể những giây phút đợi chờ có khi tưởng chừng như thiên thu.

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN TP.HCM ĐẠI HỘI TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

BÀI VIẾT & HÌNH ẢNH: HỮU LỄ

“Chúa Giêsu chính là hiện thân của Lòng Thương xót của Chúa Cha. Ngài nhạy cảm trước nỗi đau của bà góa thành Naim mất con, Ngài chạnh lòng thương trước đám đông bơ vơ không người chăn dắt.” (trích lời phát biểu của cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh về phương hướng hoạt động năm 2016 cho các BMCG giáo phận)

Sáng thứ bảy 23/01/2016 tại Nhà Thờ Tân Định, Hội các Bà Mẹ Công giáo (BMCG) Giáo phận TP.HCM đã tổ chức Đại Hội tổng kết năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2016.

Hiện diện có **Cha tổng linh hướng Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, Thầy Tôma Aquinô Bùi Bá Toàn** và hơn 300 hội viên hội các Bà Mẹ Công giáo giáo phận TP.HCM.

Chương trình Đại hội gồm:

❖ Báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm Tân Phúc âm hóa đời sống cộng đoàn 2015 của Hội (chị Tổng thư ký đọc)

❖ Các báo cáo bằng video clip về các mặt:

- Khám chữa bệnh và cải thiện bữa ăn cho các chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse (Cha Giám Đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse)

- Nôi cháo tình thương (BMCG giáo xứ Thanh Đa - Gia định)

- Bảo vệ sự sống (BMCG hạt Thủ Đức)

- Xen lẫn với các báo cáo video clip là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của các BMCG các Hạt.

- Tiếp theo là phần phát thưởng cho các Hạt xuất sắc

- Sau đó cha tổng linh hướng Gioan Baotixita đã trình bày về hương hướng hoạt động năm 2016 cho các BMCG Giáo phận

- Cuối cùng là Châu Thánh Thể tạ ơn Chúa cho buổi Đại Hội được thành công và đem lại nhiều kết quả tích cực.

- Kết thúc Đại hội là bữa tiệc liên hoan để các hội viên có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhau.

Trong phần báo cáo tổng kết năm 2015, chị Elizabeth Đặng Thị Hiếu, Thư ký Hội BMCG cho biết số hội viên hiện nay là 17.708

chia thành 155 chi hội, sinh hoạt trong 14 giáo hạt trong giáo phận. Mỗi thứ tư cuối tháng, hội tổ chức tĩnh huấn tại giáo xứ Vườn Xoài do cha Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ giảng. Hàng tháng, hội có ra 1 số báo “Mẹ Hiền” bao gồm Thủ bản, tin tức, các bài suy niệm Tin Mừng hàng tuần. Với ban chấp hành gồm 1 trưởng, 3 phó, 1 thư ký, 2 thủ quỹ và 3 cố vấn, Hội đã có những hoạt động như sau:

A. Phúc âm hóa đời sống và bổn phận tu thân của người Mẹ Công giáo

B. Phúc âm hóa các sinh hoạt, hội họp, công tác, cụ thể trong các lãnh vực:

a. Hoạt động tông đồ, bao gồm:

i. Hỗ trợ ơn gọi: gồm các việc giúp chủng viện, các nhà dòng, tổng chi phí: 1,7 tỉ

ii. Giúp khám chữa bệnh và cải thiện bếp ăn các thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Saigon: 593 triệu. (trong đó, chi Hội trưởng: 20 triệu)

iii. Giúp xây dựng Nhà thờ, nhà giáo lý: 1,9 tỉ

iv. Cộng tác với giáo xứ, cha sở, Hội đồng mục vụ: 668 triệu.

b. Hoạt động xã hội

i. Giúp nhà khuyết tật, người khiếm thị, trại phong, trẻ mồ côi: 637 triệu

ii. Giúp người neo đơn, hội viên khó khăn, khám chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học: 952 triệu

iii. Giúp bệnh nhân HIV, ung thư, nổi cháo bệnh viện, bảo lụt: 1 tỉ

C. Phúc âm hóa Cộng đoàn sống hiệp thông để loan báo Tin Mừng

a. Thăm, tặng quà các giáo điểm truyền giáo: 1,7 tỉ

b. Xây dựng 1 căn nhà tình thương : 50 triệu

c. Hội chợ với người sống chung với HIV - AIDS : 67 triệu

d. Bảo vệ sự sống: 3 trường hợp 26 triệu, giúp các mái ấm, xây nghĩa trang thai nhi: 266 triệu. Ngoài ra có văn phòng tư vấn hôn nhân gia đình do sơ Marie Nguyễn đảm trách mỗi Chúa nhật cuối tháng

e. Giúp xây dựng Vương cung Thánh Đường La Vang : 47 triệu

Sau phần báo cáo công tác, chi Thư ký cũng điếm qua các thuận lợi và khó khăn trong năm:

- Thuận lợi: được sự nâng đỡ, quan tâm và động viên của quý cha Linh hướng, quý cha sở

- Khó khăn: Các bà mẹ trẻ bận rộn kinh tế gia đình nên chưa tham gia các buổi sinh hoạt của hội - các bà mẹ lớn tuổi thì đau yếu, bệnh tật - một số bà mẹ tham gia nhiều hội đoàn nên sinh hoạt trong hội BMCG còn hạn chế.

Để kết thúc, chị Thư ký xin quý cha linh hướng, quý cha sở cầu nguyện nhiều cho các hội viên hội các BMCG, xin cho các chị luôn gắn kết với Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria, xin cho gia đình các chị luôn được bình an và nhiều ơn lành Chúa ban để các chị yên tâm phục vụ Giáo hội và xã hội.

Trong phần chiếu các video clip, video clip đầu tiên là của cha Gioakim Trần Văn Hương, Giám đốc Đại chủng viện, cảm ơn các BMCG đã giúp cải thiện bữa ăn cho các chủng sinh và qua đó cha cũng giới thiệu các sinh hoạt của các chủng sinh.

Video tiếp theo là “Nồi súp Mẹ Têrêsa Calcutta” do các BMCG giáo xứ Thanh Đa ghi hình. Video diễn tả lại việc các BMCG giáo xứ Thanh Đa mỗi tháng 2 ngày: ngày 1 và 15, nấu các nồi súp chất lượng, đem đến Bệnh viện Ung Bướu đường Nơ Trang Long Bình Thạnh để phân phát cho bệnh nhân và thân nhân của những người mắc bệnh ung bướu vùng sâu, vùng xa lên Saigon chữa bệnh. Cha



● Cha Tổng Linh hướng Gioan Baotixita, Thầy Tôma và các BMCG xem các video clip về công tác trong Đại hội

sở Thanh Đa, Đa minh Nguyễn Đình Tân, rất ủng hộ việc này và thường xuyên động viên giúp đỡ các BMCG hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Tính trung bình, mỗi lần phát được khoảng 400 suất súp cho bà con. Hương thơm của việc bác ái này đã lan tỏa ra xa và ngày càng có nhiều ân nhân ủng hộ tài chánh và phương tiện để các BMCG có thể hoàn thành sứ vụ, những tâm hồn bác ái ngày càng nổi vòng tay lớn và các bệnh nhân nghèo ngày càng được hưởng thêm tình yêu của các BMCG, của Chúa Kitô.

Video đặc sắc tiếp theo nói về 1 trường hợp các BMCG đã khuyên bảo, động viên 1 người mẹ giữ lại bào thai. Thai phụ bị suy tim và cao huyết áp, nhà nghèo, không thể vừa chữa bệnh cho mình vừa giữ thai nên chị nhất định xin bỏ thai, vả lại vốn theo đạo Phật nên chị thường nói, nó đã không có duyên với tôi thì thôi, tôi đành bỏ nó. Việc đấu tranh với bà mẹ để giữ bào thai cũng không phải dễ nhưng nhờ cầu nguyện và nhiệt tình thường xuyên chăm sóc động viên an ủi của các BMCG Hạt Thủ Đức, cuối cùng ngày 05/01/2016, 1 bé trai kháu khỉnh đã ra đời. Đôi vợ chồng, cha mẹ của bé, rất vui mừng và nói: nó đã có duyên với đạo Công giáo thì xin cho nó gia nhập đạo luôn. Bé đã được rửa tội cùng ngày, tên thánh là Giuse.

Xen lẫn giữa các video clip là các tiết mục văn nghệ:

- Múa “Quê hương 3 miền” của các BMCG Hạt Bình an: miền Bắc với yếm đào, nón quai thao, miền Trung: áo dài màu tím của nữ sinh trường Quốc học Huế, miền Nam với áo dài màu xanh lá của rùng dừa Bến Tre. Các chị múa rất dẻo và điêu luyện, thể hiện một quá trình tập luyện kỹ lưỡng.



● *Thầy Tôma Aquinô
Bùi Bá Toàn đại diện
chúng sinh phát
biểu trong Đại hội*

- Múa nón bài “Lòng Mẹ” do các BMCG giáo xứ Vinh sơn hạt Chí Hòa biểu diễn: những chiếc nón bay theo từng bước nhún nhảy nhẹ nhàng, U60 mà múa được như vậy là quá hay rồi.

- Múa “Tôi yêu Giêsu” của BMCG giáo xứ Hàng Sanh, hạt Gia Định do các U40 biểu diễn, sinh động trẻ trung.

- Tốp ca “Xuân hợp mặt” của BMCG hạt Saigon - Chợ quán có 2 chị múa minh họa rất dẻo và đẹp.

Trong phần phát thưởng, kết quả bình bầu toàn năm như sau:

- Xuất sắc: Hạt Phú Thọ

- Điển hình: Hạt Tân Định, Thủ Đức, Bình An, Gò Vấp

- Tốt: các hạt còn lại.

Về 2 lãnh vực đặc biệt:

- Giúp cải thiện bữa ăn Đại Chung viện: phần thưởng thuộc về các BMCG hạt Chí Hòa

- Bảo vệ sự sống: hạt Tân sơn Nhì.

Khi trao phần thưởng về việc cải thiện bữa ăn Đại chủng viện, Thầy Tôma Aquinô Bùi Bá Toàn đã đại diện các chủng sinh đứng lên cảm ơn các BMCG và quý cha linh hướng đã giúp đỡ các chủng sinh, giờ đây, mỗi sáng các thầy được uống sữa, bữa trưa có thêm món xào



● **Cha Tổng Linh hướng Gioan Baotixita Võ Văn Ánh ban huấn từ**

có thịt, nhờ vậy sức khỏe các thầy tăng lên, chi phí về thuốc men, khám chữa bệnh giảm rất nhiều, việc tu học cũng thuận lợi hơn.

Về phương hướng hoạt động trong năm 2016, Cha Tổng linh hướng Gioan Baotixita nhắc lại năm nay là năm của Lòng Thương xót. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Lòng Thương xót của Chúa Cha. Ngài nhạy cảm trước nỗi đau của bà góa thành Naim mất con, Ngài chạnh lòng thương trước đám đông bơ vơ không người chăn dắt. Các BMCG cần bắt chước gương Đức Giêsu, thực hiện Lòng thương xót nhiều hơn. Ngoài việc đi hành hương tại các Nhà Thờ được chỉ định trong giáo phận để được hưởng ơn Toàn xá, các BMCG cần tiếp tục đẩy mạnh Nội súp mẹ Calcutta, công cuộc bảo vệ sự sống, cải thiện bữa ăn cho các chủng sinh và đóng góp cho quỹ khám chữa bệnh của chủng viện.

Trong phần tiếp thu ý kiến, chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, Hội Trưởng hội BMCG giáo phận đã cảm ơn cha tổng linh hướng, thầy Tôma và tất cả các chị em hội viên đã hiện diện đông đủ hôm nay và chị đã “túc cảnh sinh tình” một bài thơ sau:

*Không có gì tự đến đâu nghen
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu phải một nắng hai sương
Không có gì đến đâu bình thường
Nhờ ơn Chúa thương ban cho tất cả
Qua bàn tay ưu ái của cha yêu
Tạ ơn Chúa với muôn ngàn ân sủng
Đã rộng ban cho đoàn thể chúng con*

Sau đó, cả cộng đoàn đều thỉnh lặng, chuẩn bị đi vào giờ cầu do **Cha Phó Đaminh Phạm Khắc Duy** chủ trì. Giờ cầu diễn ra sốt sắng, thanh khiết, lắng đọng, chứa chan cả một tâm tình cảm tạ, tri ân Thiên Chúa.

Sau khi no đầy về tâm hồn, giờ đây các chị được mời lên lầu 3 nhà xứ để dự bữa tiệc tất niên của hội và đây cũng là dịp để các BMCG ở 14 hạt được gặp gỡ giao lưu thắt chặt tình liên đới.

Khi mặt trời đứng bóng, người ta thấy từ trong sân Nhà Thờ Tân Định, những đoàn chim én áo trắng chòang xanh túa ra khắp mọi ngõ đường, báo hiệu một mùa xuân mới bắt đầu: mùa xuân của Lòng thương xót.

TRƯỜNG GIÁO LÝ TÂN ĐỊNH TỔNG KẾT HỌC KỲ I

CHÚA NHẬT 24/01/2016

TIN: HOÀI LỘC - ẢNH: TRẦN VĂN, TẤN LUẬT, ĐỨC PHI

Sáng Chúa nhật 24/01/2016 vừa qua, Trường Giáo Lý Tân Định đã Tổng kết Học kỳ I (2015-2016). Hiện diện trong Lễ Tổng kết có **Cha Sở JB.Võ Văn Ánh, Cha đặc trách Giuse Vũ Văn Quyên, Thầy Tôma Aquinô Bùi Bá Toàn, Chị Têrêsa Đinh Thụy Miên** - Chủ tịch HDMV, Anh **JP.Nguyễn Hoài Lộc** - Phó Chủ tịch HDMV, Anh **Antôn Ngô Hữu Nhi** và **Chị Madalêna Đỗ Thúy Lan** - đại diện Hội Phụ huynh, toàn thể quý Giáo lý viên và các em học sinh trường Giáo lý.

Trong Lễ tổng kết, Cha Sở, Thầy Tôma, Hội đồng Mục vụ và Hội Phụ huynh đã trao phần thưởng cho các em đạt kết quả tốt trong Học kỳ I gồm có 22 em Hạng I, 22 em Hạng II, 22 em Hạng III.



● *Cha Sở, quý Cha và Hội đồng Mục vụ, Hội phụ huynh dự Lễ Tổng kết học kỳ I, phía sau là các em đạt hạng I, II, III chuẩn bị được nhận phần thưởng*



● Anh Giacôbê
Đỗ Quang Thiện -
Trưởng ban Điều
hành trường Giáo
lý Báo cáo tổng kết
học kỳ I



● Cha Sở Gioan Baotixita trao phần thưởng cho các em Hạng Nhất



● Hội đồng Mục vụ trao phần thưởng và chúc mừng các em Hạng Nhì



● Hội Phụ huynh trao phần thưởng và chúc mừng các em Hạng Ba



● **Cha Sở ban huấn từ cho Trường Giáo Lý**

Sau Lễ Tổng kết, các em đã được chơi Hội Chợ Mùa xuân.



● **Các em chơi trò
"Bịt mắt đánh trống xuân"**



● **Các em thử làm "Ông Đồ tí hon!"**